

เรียน ผู้บริหารโรงเรียน คุณครู และบุคลากรทุกท่าน

แจ้งความเคลื่อนไหวการสอบปีการศึกษา 2561 ดังนี้

- 1 กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ในนามของตัวแทนศูนย์สอบ สพป.เชียงราย เขต 2 แจ้งให้ทุกโรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าสอบ ดำเนินการนำเข้าข้อมูลทางระบบจัดสอบ NT Access ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ทางเว็บไซต์สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. <http://bet.obec.go.th/index/> หรือผ่านทางเว็บไซต์กลุ่มงานวัดผล <http://evaluate.cri2.go.th> ข้อมูลที่นำเข้าทาง สพฐ. จะคำนวณและผลิตแบบทดสอบและกระดาษคำตอบจากข้อมูลที่นำส่งในช่วงเวลาดังกล่าว หากดำเนินการหลังจากช่วงเวลาที่กำหนด ผู้เข้าสอบต้องใช้แบบทดสอบสำรองและกระดาษคำตอบสำรอง

ข้อแนะนำสำคัญ

- 1) การกรอกข้อมูลเลขประชาชน กรอกเลข 13 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค หรือขีดคั่น เช่น 3909800545952 นักเรียนมีเลขประชาชนขึ้นต้นด้วย G สามารถกรอกในระบบได้เลย กรณีไม่มีเลขประชาชน 13 หลัก ให้ใช้เลขรหัส NT 10 หลัก ซึ่งเป็นรหัสเดียวกับชื่อผู้ใช้ในการเข้าระบบ NT Access แล้วตามด้วย 001 002 003 ไปเรื่อยๆ โดยไม่ซ้ำกัน
 - 2) นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (เด็กพิเศษ) ขอกำหนดเพิ่มเติมจากสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ให้นำเอกสารส่งสำนักงานเขตพื้นที่ภายในวันที่ 8 ธ.ค. 2561 ได้แก่ สำเนาใบรับรองแพทย์/สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ หรือรายชื่อเด็กพิเศษที่ตาวานโหลตมาจากระบบ SET และหนังสือรับรองที่ออกโดยสถานศึกษา พร้อมลงนามโดยผู้บริหารสถานศึกษา
 - 3) ตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้อง การยืนยันตัวตนของผู้เข้าสอบในวันสอบ ต้องแสดงหลักฐานให้ตรงกับข้อมูลของศูนย์สอบที่โรงเรียนนำเข้าผ่านระบบ NT Access เท่านั้น หากพบข้อผิดพลาดในวันสอบจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขพร้อมยืนยันข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบและอาจเกิดความล่าช้าไม่ทันเวลาสอบได้
-
- 2 สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. เผยแพร่กรอบโครงสร้างข้อสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้น ป.1 และการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2561 แล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนการจัดการเรียนการสอน
-
- 3 สำรวจการเลือกใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของสถานศึกษาตามแนวทางการเลือกใช้ในประกาศ สพฐ. โดยดำเนินการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจทางเว็บไซต์กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา **ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 ธ.ค. 2561** ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่ฯ จะดำเนินการจัดทำสำเนาข้อสอบและกระดาษคำตอบให้กับโรงเรียน

ติดตามความเคลื่อนไหว ผ่านทางเว็บไซต์กลุ่มงานวัดและประเมินผล สพป.เชียงรายเขต 2 www.evaluate.cri2.go.th และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการบริหารจัดการสอบของเขตพื้นที่ฯ เป็นอย่างดี



หากมีข้อสอบถามใดโปรดสอบถามได้ที่ไลน์กลุ่ม Evaluate Cri2 หรือทาง E-mail : eva.nitescri2@gmail.com

ด้วยความขอบคุณจากกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สพป. เชียงราย เขต 2